

รายงานการประชุมบุคลากร  
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๔๐- ๑๖.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมดาวเรือง  
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ พุณฺณานินวัฒน์กุล	ผู้อำนวยการวิทยาลัย
๒	นางชฎาวลัย รุณเลิศ	อาจารย์
๓	นายสมเพิ่ม สุขสมบูรณ์วงศ์	อาจารย์
๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร บัวระพา	อาจารย์
๕	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพลินตา อธิธิตานต์	อาจารย์
๖	นางสาววันเพ็ญ ยอดคง	อาจารย์
๗	นางพิชญ์วรา จันทร์แย้ม	อาจารย์
๘	นางสาวคณาพร ต้นศรีประภาศิริ	เกสซ์กรชำนาญการพิเศษ
๙	นายศิรวิทย์ อุทุม	เกสซ์กรชำนาญการ
๑๐	นางสาววรัญญา อรุโณทยานันท์	เกสซ์กรชำนาญการ
๑๑	นายอำพล บุญเพียร	อาจารย์
๑๒	นายอนนต์ ละอองนวล	อาจารย์
๑๓	นายอุทัย ทับทอง	อาจารย์
๑๔	นางสาวสุวภัทร บุญเรือน	อาจารย์
๑๕	นางสาวปัทมา ทองธรรมชาติ	อาจารย์
๑๖	นายพีระ ดีเลิศ	อาจารย์
๑๗	นายเอกชัย ใจमुख	อาจารย์
๑๘	นายศรารุณี แพะขุนทด	อาจารย์
๑๙	นางสาววิไลลักษณ์ สุกใส	อาจารย์
๒๐	นางสาวสถาพร สัตย์ชื่อ	อาจารย์
๒๑	นายเอกพล หมั่นพลศรี	อาจารย์
๒๒	นางสาวศิริโรรัตน์ ทองรอด	อาจารย์
๒๓	นางสาววีริสา ทองสง	อาจารย์
๒๔	นางสาวบุษยามินตรา ดิฐประวรรตน์	อาจารย์
๒๕	นางสาวธนภรณ์ ทีเหล็ก	อาจารย์

นางสาว...

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๒๖	นางสาวอัญชลี อ่ำประสิทธิ์	อาจารย์
๒๗	นางสาวหทัยรัตน์ โพธิ์ทอง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๒๘	นายพินิจ ขอดสันเทียะ	วิทยากร
๒๙	นางสาวณัฐินี จิตรประเวศน์	วิทยากร
๓๐	นางสาวสุพัตรา ณ กลองดี	นักวิชาการพัสดุ
๓๑	นางสาวกัญญณัช คุณธีระบุญญา	นักวิชาการพัสดุ
๓๒	นางสาวสุนันทา ปิ่นประดิษฐ์	นักทรัพยากรบุคคล
๓๓	นางสาวปรียามันธุ์ ศรีมาก	นักจัดการงานทั่วไป
๓๔	นางสาวสุนารี ย่อมมี	เจ้าพนักงานเวชสถิติ
๓๕	นางปราณี ปิ่นประดิษฐ์	พนักงานบริการ
๓๖	นางกาญจนา พวงนาค	พนักงานบริการ
๓๗	นางสาวดาวรุ่ง ศรีจำปาทอง	คนงาน
๓๘	นายสละ อุบลฉาย	ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน (รังสีเทคนิค)
๓๙	นางสาวณัฐวดี ใจกันทา	ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน (การศึกษาทั่วไป)
๔๐	นายธนาสิทธิ์ ไชยวุฒิ	ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน (การศึกษาทั่วไป)
๔๑	นางสาวปริฉัตร ปักซี่	ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน(แพทย์แผนไทย)
๔๒	นางสาวอริศรา ธนานุศักดิ์	ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน(แพทย์แผนไทย)
๔๓	นางสาวญาณิศา วงษ์สมบัติ	ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน(เวชระเบียน)
๔๔	นางสาวชลิตา ทองมั่ง	ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน(เวชระเบียน)
๔๕	นางสาวศมลรดา รัตนภักดี	ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน(เวชระเบียน)
๔๖	นางสาวอริศรา หะยีเด	ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์
๔๗	นางสาวทิชากร พรกระจำ	ปฏิบัติงานด้านบัญชี
๔๘	นางสาววลีญา เฮาเลิศ	ปฏิบัติงานด้านการเงิน
๔๙	นายปริญญาพัชร ศรีทัศนไมตรี	ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม
๕๐	นายธนพนธ์ ทีเหล็ก	ปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการ
๕๑	นางสาวณัฐชา สิงหรา	ปฏิบัติงานด้านแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
๕๒	นายฮาบีบ ลามอ	ปฏิบัติงานด้านสื่อสโตนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕๓	นายเจษฎา น้อยงามเลิศ	ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๕๔	นางสาวบุพรัฎฐิ ฮวดหุ่่น	ปฏิบัติงำนด้ำนกิจการน้กศึกษา
๕๕	นางสาวอารีญา อู่ค่ง	ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ
๕๖	นายภูริภัทร์ ผุดผา	ปฏิบัติงำนด้ำนงานกองทุนเพื่อกศึกษา
๕๗	นางสาววันเพ็ญ พานทอง	ปฏิบัติงำนด้ำนธุรการ
๕๘	นางสาววาสนา แสงชั้น	ปฏิบัติงำนด้ำนธุรการ
๕๙	นางสาวสรญา ต่ายใหญ่เที่ยง	ปฏิบัติงำนด้ำนธุรการ
๖๐	นางสาววรินทร์ มณีคร	ปฏิบัติงำนด้ำนธุรการ
๖๑	นางสาวหยาดฝน บุญชอบ	ปฏิบัติงำนด้ำนธุรการ
๖๒	นางสาวลดาวัลย์ ประดิษฐ์ภู	ปฏิบัติงำนด้ำนธุรการ
๖๓	นางสาวปรียานุช ปีนประดิษฐ์	ปฏิบัติงำนด้ำนธุรการและงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๖๔	นางสาวดารารัตน์ เสียงเย็น	ปฏิบัติงำนด้ำนธุรการ
๖๕	นางสาววรรณพรณ หริรักษ์	ปฏิบัติงำนด้ำนธุรการ
๖๖	นางสาวนิตยา รัตนวงษา	ปฏิบัติงำนด้ำนธุรการ
๖๗	นางพนิดา ผลพล	ปฏิบัติงำนด้ำนรักษาความสะอาด
๖๘	นางสาวไพรวรินทร์ มูลเสริฐุ	ปฏิบัติงำนด้ำนรักษาความสะอาด
๖๙	นางนวลอนงค์ ร่มโพธิ์	ปฏิบัติงำนด้ำนรักษาความสะอาด
๗๐	นางปฐิตา มัณยานนท์	ปฏิบัติงำนด้ำนรักษาความสะอาด

#### ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางสายฝน ตันตะโยธิน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๒	นายสันณ์ภณ ตะพังพินิจการ	วิทยากรย์ชำนาญการพิเศษ
๓	นางสรรพร วัรัตน์โกคิน	อาจารย์
๔	นางสาวกาญจนา นิมสุนทร	อาจารย์
๕	นางสาวปฐมมา จันทรพล	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
๖	นางวัฒนา โวเซ	อาจารย์
๗	นางสาวนลินภัทร์ รตนวิบูลย์สุข	อาจารย์
๘	นางสาวปาริชาติ จันทรเที่ยง	อาจารย์



ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๙	นางสาววันนิกา รักษาmaatย์	อาจารย์
๑๐	นางสาวณัฐฐา เขิดชูธีรกุล	อาจารย์
๑๑	นางสาวนิชาภา จำปาศรี	อาจารย์
๑๒	นายมลทล มัณยานนท์	พนักงานเกษตรพื้นฐาน
๑๓	นายสมพันธ์ กลั่นดีมา	ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน (รังสีเทคนิค)
๑๔	นายอภิชาติ เตมีพัฒนพงษ์	ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน (รังสีเทคนิค)
๑๕	นายธรรมธัช โอวศิริกุล	ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน (รังสีเทคนิค)
๑๖	นายณัฐพล ชมภูธวัช	ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน (รังสีเทคนิค)
๑๗	นายพรชัย แซ่มตา	ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน (รังสีเทคนิค)
๑๘	นายฉัตรดนัย อุประวรรณ	ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน(แพทย์แผนไทย)
๑๙	นายธัญวิสิทธิ์ วราธนโชติกุล	ปฏิบัติงานด้านนักประชาสัมพันธ์
๒๐	นายธนะเมศร์ ฐาพงศ์พิชรา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๒๑	นายสุทธินันต์ สมุทรเพ็ริย	ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า
๒๒	นางสาวสิรินภา จันประเสริฐ	ปฏิบัติงานด้านธุรการ
๒๓	นางอนงค์ รุ่งสว่าง	ปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด
๒๔	นางสาวฉลวยลัด มัณยานนท์	ปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด
๒๕	นางสุวิณี สังข์รุ่ง	ปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด
๒๖	นายธวัชชัย หุ่นยนต์	ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์
๒๗	นายยุรพันธ์ เกิดผล	ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์
๒๘	นายกันทา สุขเกษม	ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์
๒๙	นายณัฐวัฒน์ สถาพรพิริยพงศ์	ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๔๕ น.

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

#### ๑.๑ อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ แจ้งว่าสถาบันพระบรมราชชนก ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว โดยอาจมีการจัดซื้อจัดจ้างบางอย่างล่าช้า เช่น การจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยโดยให้งานพัสดุดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงไปก่อน ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ และในระหว่างนี้ให้เร่งดำเนินการจัดจ้างรักษาความปลอดภัยโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๙ เดือน

มติที่ประชุม : รับทราบ

๑.๒ ประกาศรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการและบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่นางอรุณี ยันตรปกรณม์ ตำแหน่งอาจารย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการและบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ จึงต้องสรรหาข้าราชการมาปฏิบัติหน้าที่แทน โดยใช้วิธีการเดิมคือบุคลากรทั้งวิทยาลัยเสนอชื่อ น้ำหนัก ๔๐% และการคัดเลือกจากผู้อำนวยการวิทยาลัย น้ำหนัก ๖๐% โดยเปิดให้เสนอชื่อตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. ทาง googleforms ในไลน์กลุ่ม KMPHT TEAM ซึ่งผลสรุปว่า นางสาวรัฐญา อรุโณทยานันท์ ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการและบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข แต่เนื่องจากอยู่ระหว่างรอคำสั่งเปลี่ยนตำแหน่งเป็นอาจารย์ จึงขอรอคำสั่งมาก่อนจึงค่อยแต่งตั้ง ซึ่งระหว่างรอคำสั่งให้รักษาราชการแทนไปพลางก่อน

มติที่ประชุม : รับทราบ

๑.๓ แสดงความยินดีกับข้าราชการที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง สถาบันพระบรมราชชนก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีข้าราชการจำนวน ๒ ราย ได้แก่ นางสาวสายสุนี คุ่มครองญาติ ตำแหน่งอาจารย์ และนายวทัตญญู ประเสริฐเมือง ตำแหน่งอาจารย์ ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง โดยย้ายไปลงตำแหน่งว่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ที่สถาบันพระบรมราชชนก ดังนี้

- นางสาวสายสุนี คุ่มครองญาติ ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล
- นายวทัตญญู ประเสริฐเมือง ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกฎหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

๑.๔ แจ้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน EdPEX ระดับคณะ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน EdPEX ระดับคณะ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีรองศาสตราจารย์ภูษิตา อินทรประสงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ เป็นผู้ช่วยดำเนินงาน จากคะแนนเต็ม ๑,๐๐๐ คะแนน ได้คะแนน ๑๖๐ อยู่ในระดับเริ่มต้น ซึ่งต้องนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน EdPEX มาใช้พัฒนาในวิทยาลัยต่อไปด้วย โดยจะต้องมีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ซึ่งจะต้องมีตัวชี้วัดอย่างชัดเจน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

๑.๕ การเลื่อนเงินเดือนรอบเมษายน ๒๕๖๖

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการรอบที่ ๑ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว คำสั่งเลื่อนออกเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอจัดส่งให้แต่ละวิทยาลัย ซึ่งเมื่อได้คำสั่งเลื่อนเรียบร้อยแล้วจะเร่งดำเนินการประเมินผลเลื่อนเงินเดือน รอบที่ ๒ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองประมาณวันที่ ๙-๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ และเข้าคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ



๑.๖ ตำแหน่งข้าราชการใหม่ ๖ ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก ได้รับการจัดสรรตำแหน่งข้าราชการใหม่ จำนวน ๖ ตำแหน่งเพื่อบรรจุบุคลากรของวิทยาลัย จำนวน ๖ ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. นายธรรมธัช โอวศิริกุล
๒. นายพรชัย แซ่มตา
๓. นางสาวณัฐินี จิตรประเวศน์
๔. นางสาวณัฐวลี ใจกันทา
๕. นายธนาสิทธิ์ ไชยวุฒิ
๖. นางสาวปรีฉัตร ปักซี่

ซึ่งขณะนี้ได้ส่งเอกสารแบบรับรองประวัติไปคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์เรียบร้อยแล้วรอสภาสถาบันอนุมัติและดำเนินการเปิดรับสมัคร กระบวนการประมาณไม่เกิน ๓ เดือน ซึ่งเดิมเราได้รับการจัดสรรมาแล้ว ๑๔ ตำแหน่ง

มติที่ประชุม : รับทราบ

๑.๗ โครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากที่ประชุมผู้บริหารระดับคณะโครงการจัดตั้งวิทยาศาสตร์สุขภาพ รับผิดชอบรายวิชาการศึกษาทั่วไป ซึ่งเดิมจะไปตั้งที่สี่คิ้ว เนื่องจากต้องใช้งบประมาณมาก ดังนั้นนักศึกษาปี ๑ ๒ และ ๓ จะมาฝากเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก แต่เนื่องจากวิทยาลัยไม่มีห้องและตึกซึ่งปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน จึงต้องรอปริักษากันอีกครั้งในคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยอีกครั้ง

มติที่ประชุม : รับทราบ

๑.๘ การเปลี่ยนตำแหน่งของพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว และจ้างเหมาบริการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พนักงานกระทรวงสาธารณสุข สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งเป็นพนักงานสถาบัน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔ ราย ส่วนพนักงานราชการจะสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๖ ราย และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ ราย ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นพนักงานสถาบันได้เลย ส่วนจ้างเหมาบริการต้องมีกระบวนการสอบคัดเลือกเข้ามาเป็นพนักงานสถาบัน

มติที่ประชุม : รับทราบ

๑.๙ การรับโอนข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ จะมีข้าราชการโอนมาปฏิบัติงานที่วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก จำนวน ๑ ราย คือ นายณัฐพงษ์ จิตรเชชม ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โอนมาลงตำแหน่งอาจารย์ และอยู่ระหว่างกระบวนการรับโอนอีก ๑ ราย คือ นางสาววัชราวลัย ธีรวัฒน์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สังกัดกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โอนมาลงตำแหน่งอาจารย์ ซึ่งจะมาเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียนแผน ๑ และ ๒ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน

มติที่ประชุม : รับทราบ

๑.๑๐ การเสนอรายชื่อนายกสภาสถาบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ได้แจ้งให้วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก เสนอรายชื่อบุคลากรที่ประสงค์เข้ารับการสรรหานายกสภาสถาบันพระบรมราชชนก ตามหลักเกณฑ์ที่สภาสถาบันพระบรมราชชนกกำหนด ภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เนื่องจากท่านเก่าได้ขอลาออกไปแล้ว วิทยาลัยได้เสนอชื่อบุคลากรเพื่อเข้ารับการสรรหานายกสภาสถาบันพระบรมราชชนก โดยผ่านมติ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชกุล

มติที่ประชุม : รับทราบ

๑.๑๑ เงินรายได้สะสมเกินดุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่วิทยาลัยวางแผนขอ งบเกินดุลปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไว้สิบแปดจุดห้าล้านบาท ได้แก่ ตึก ๒ ชั้น โดม และสตูดิโอ เนื่องจากแปลนตึก ๒ ชั้น ไม่มีจึงไม่ได้ส่งจึงส่งแบบถนนไปแทนจำนวนเจ็ดล้านเจ็ด ส่วนห้องสตูดิโอขอชะลอไว้ก่อนเนื่องจากยังไม่มี การจัดการเรียนการสอน ถ้ามีในปีถัดไปก็จะดำเนินการได้เลย จึงขอไปทำฝ่ายหอ ๑ และหอ ๒ ก่อน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

๑.๑๒ สำนักงานอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารสำนักงานอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก พร้อมด้วย อาจารย์สมเพิ่ม สุขสมบูรณ์วงศ์ ซึ่งตั้งอยู่ข้างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

มติที่ประชุม : รับทราบ

๑.๑๓ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการกำหนด เกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้ยกร่างกำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ได้กำหนดบุคลากรเป็น ๓ กลุ่มได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มบุคลากร สายสอน และกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงสมรรถนะ และศักยภาพรายบุคคลเป็นสำคัญ จึงเห็นสมควรส่งร่างให้แต่ละวิทยาลัยดำเนินการพิจารณาแนวทางพัฒนา ร่วมกัน และจะได้ดำเนินการประกาศของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ หากมีข้อเสนอแนะที่ควร ปรับปรุงและพัฒนา ขอให้ส่งกลับไปยังคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ เบื้องต้นข้าราชการจะประเมิน ผลสัมฤทธิ์ ๗๐% ประเมินสมรรถนะ ๓๐% ส่วนลูกจ้างทุกประเภทจะประเมินผลสัมฤทธิ์ ๘๐% ประเมิน สมรรถนะ ๒๐% โดยหากท่านใดเด่นเรื่องไหนสามารถเลือกตามเกณฑ์ได้แต่ละบุคคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

๑.๑๔ การสแกนลายนิ้วมือปฏิบัติงานประจำวัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ กำชับให้บุคลากรทุกวิทยาลัยสแกนลายนิ้วมือทั้งไป-กลับ โดยของวิทยาลัยจะใช้ทั้ง ๒ แบบคือ ลงชื่อในสมุด และสแกนลายนิ้วมือ โดยหากลืมให้แจ้งหัวหน้างาน หัวหน้าสาขา หัวหน้าฝ่าย และรอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยแต่ละฝ่ายของตนเองตามลำดับขั้น และเริ่มจริงตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยจะ นำมาใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้วย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ



๑.๑๕ การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของนักศึกษาสโมสรนักศึกษาประจำวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ พุณฺณานินวัฒน์กุล : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ ได้แจ้งให้นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก เข้ารับการสัมภาษณ์ AUN-QA และมีข้อเสนอแนะของสโมสรนักศึกษาประจำวิทยาลัย เพื่อพัฒนาองค์กรพร้อม ในการให้บริการทางการศึกษา วิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ดังนี้ จัดซื้อตู้ เตียง โต๊ะ ปรับปรุงห้องน้ำ และระบบปั้มน้ำ หอพักนักศึกษา หอพัก ๑-๓ ติดตั้งตาข่ายกันนกพิราบให้กับนักศึกษาหอพัก ๕ จัดซื้อพัดลม ติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ต จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย

๑.๑๖ การทำบุญเพื่อเป็นศิริมงคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ พุณฺณานินวัฒน์กุล : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ จะมีการทำบุญที่อาคารหอพัก ๕ ชั้นเพื่อเป็นศิริมงคล จะมีการถวายปิ่นโตพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป หากผู้ใดประสงค์ ร่วมบุญสามารถโอนเงินได้ที่นางสาวบุษกรภัฏฐิ ฮวดหุ่น

มติที่ประชุม : รับทราบ

๑.๑๗ กิจกรรมชมรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ พุณฺณานินวัฒน์กุล : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากอาจารย์นลินภัทร์ รตนวิบูลย์สุข ตีตราขการจึงฝากแจ้งว่า ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ จะมีกิจกรรมชมรมสามารถเข้าร่วมได้ตามห้อง ดังนี้

- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| - รมรมแพทย์แผนไทย | ห้องบรรยาย ๑        |
| - ชมรมอาหาร       | ห้องประชุมพุทธรักษา |
| - ชมรมพิราบขาว    | ห้องบรรยาย ๑๒       |
| - ชมรมจิตอาสา     | ห้องบรรยาย ๑๓       |
| - ชมรมสื่อดิจิทัล | ห้องสตูดิโอ         |
| - ชมรมเอสคูเทนแมน | ห้องคอมพิวเตอร์ ๑   |
| - ชมรมดนตรี       | ห้องดนตรี หอพัก ๕   |
| - ชมรมกีฬา        | โรงยิม              |

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ พุณฺณานินวัฒน์กุล : แจ้งให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมบุคลากร เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมบุคลากร เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ เรื่องเสนอจากรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

๓.๑.๑ การคุมสอบ

นางชฎาวลัย รุณเลิศ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากปัจจุบันเป็นช่วงการสอบจึงขอให้อาจารย์ที่มีรายชื่อ คุมสอบมีการเตรียมตัว ให้มาก่อนถึงเวลาการสอบ หากติดภารกิจให้ติดต่อประสานงานแลกเปลี่ยนกันเอง ซึ่งการสอบที่ไม่เป็นทางการงานวัดประเมินผลจะเป็นผู้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง แต่หากเป็นการคุมสอบที่เป็นทางการ ได้แก่ การสอบภาษาอังกฤษ การสอบรวบยอด การสอบสำเร็จการศึกษา อันนี้ไม่สามารถ แลกเปลี่ยนกันเองได้ ต้องดำเนินการแจ้งไปยังรองวิชาการ เพื่อทำเรื่องขอเปลี่ยนไปที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ หากอยู่ระหว่างการคุมสอบและมีการกิจต้องไปดำเนินการ หรือท่านผู้อำนวยการเรียกประชุม

ให้หาอาจารย์...



ให้หาอาจารย์มาดำเนินการคุมสอบแทน ไม่อนุญาตให้ธุรการมาคุมสอบแทน แต่สามารถใช้ธุรการมาคุมสอบเพิ่มได้ กรณีไม่สามารถหาอาจารย์มาคุมสอบแทนได้ให้แจ้งอาจารย์วันเพ็ญ ยอดคง เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป  
มติที่ประชุม : รับทราบ

#### ๓.๑.๒ การส่งข้อสอบ

นางชฎาวลัย รุณเลิศ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การส่งข้อสอบให้ส่งก่อนล่วงหน้า ๓ วันทำการ หากไม่เป็นไปตามนี้ให้รายงานรองวิชาการตามลำดับ

มติที่ประชุม : รับทราบ

#### ๓.๑.๓ การสอนเกินภาระงาน

นางชฎาวลัย รุณเลิศ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามเกณฑ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ดังนั้นทางกลุ่มงานวิชาการจะดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศให้เหมือนกับมหาวิทยาลัยเพื่อสามารถดูข้อมูลอาจารย์ได้ หากสอนเกินภาระงานก็สามารถเบิกค่าตอบแทนเพิ่มได้ตามระเบียบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

#### ๓.๒ เรื่องเสนอจากรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไปและยุทธศาสตร์

##### ๓.๒.๑ คำสั่งมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการ

แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายสมเพิ่ม สุขสมบูรณ์วงศ์ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คือนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข คือนายสันติ พร้อมพัฒน์ โดยได้รับมอบหมายให้ดูแลกรม จำนวน ๓ กรม และสถาบัน จำนวน ๓ สถาบัน ดังนี้

- กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- กรมอนามัย
- สถาบันพระบรมราชชนก
- สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
- สถาบันรับรองคุณภาพสถานบริการ

มติที่ประชุม : รับทราบ

##### ๓.๒.๒ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

นายสมเพิ่ม สุขสมบูรณ์วงศ์ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดให้วันที่ ๑๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันนวมินทรมหาราช” ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ

มติที่ประชุม : รับทราบ

##### ๓.๒.๓ วิทยาลัยสีเขียว Green office

นายสมเพิ่ม สุขสมบูรณ์วงศ์ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันพบว่าอาจารย์ เจ้าหน้าที่ไม่เข้มงวดเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า การเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศซึ่งในเดือนสิงหาคมค่าไฟฟ้าราคาประมาณสี่แสนสามหมื่นบาท คำนวณประปราคาหนึ่งแสนสองหมื่นบาทซึ่งเกือบห้าแสนบาทต่อเดือน จึงขอให้ทุกท่านช่วยประหยัดเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ ปิดไฟ ปิดน้ำ ตามนโยบาย Green office และเน้นย้ำเรื่องความสะอาดห้องเรียนซึ่งยังพบว่ามีฝุ่นตามขอบประตู หน้าต่าง

มติที่ประชุม : รับทราบ

### ๓.๒.๔ การแจ้งรายชื่อผู้อยู่เวรประจำวัน

นายสมเพิ่ม สุขสมบุญวงศ์ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากอาจารย์ณลินภัทร์ รตนวิบูลย์สุข ตติราชการจึงฝากแจ้งว่า เนื่องจากกระยะหลังพบว่าอาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่อยู่เวรประจำวันไม่แจ้งรายชื่อผู้อยู่เวร รายชื่อผู้ตรวจการ และหมายเลขโทรศัพท์ จึงขอให้อาจารย์เวรประจำวันดำเนินการแจ้งรายชื่อผู้อยู่เวร ชื่อผู้ตรวจการ และหมายเลขโทรศัพท์ในกลุ่มไลน์ของวิทยาลัย เนื่องจากแม่บ้านไปหากระเป๋าเวรไม่พบ และขอให้อาจารย์เวรดำเนินการเดินตรวจความเรียบร้อยของตึก เช่น ไฟฟ้า ประตู และปิดตู้แดงให้เรียบร้อย

มติที่ประชุม : รับทราบ

### ๓.๒.๕ ห้องออกกำลังกาย

นายสมเพิ่ม สุขสมบุญวงศ์ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก มีห้องออกกำลังกายอยู่ที่โรงยิม โดยมีอาจารย์ศราวดี แพะขุนทด เป็นผู้รับผิดชอบดูแล จึงขอให้มาแจ้งรายละเอียดให้บุคลากรทราบต่อไป

นายศราวดี แพะขุนทด : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันห้องออกกำลังกายอยู่ที่โรงยิมโดยมีแม่บ้านและนักศึกษาช่วยดูแลเรื่องความสะอาด เปิดให้ใช้บริการได้ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เวลาเปิดคือทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. โดยผู้ที่จะเข้าใช้บริการสามารถเข้ากลุ่มไลน์แจ้งได้เลยเพื่อทำการจองใช้ได้ครั้งละไม่เกิน ๑๐ คน/วัน การแต่งกายต้องเรียบร้อยไม่สั้นจนเกินไป มีอุปกรณ์ดังนี้

- ลูกวิ่ง ๒ ลูก สามารถเปิดเพลงได้
- เครื่องออกกำลังกายเฉพาะส่วน
- กระจก และพื้นยาง
- ตั้มเบลล์หญิง และผู้ชาย

โดยใน ๒ สัปดาห์แรกจะเปิดให้ใช้บริการฟรี หลังจากนั้นจะมีค่าบริการครั้งละ ๑๐ บาท โดยจะมีทีมสโมสรเป็นผู้ดูแลเรื่องค่าบริการซึ่งจะเอาไว้เป็นค่าบำรุงรักษาเครื่องออกกำลังกาย และไว้ใช้ในสโมสรนักศึกษาตามระเบียบเบื้องต้นให้เล่นได้คนละประมาณ ๑ ชั่วโมง

มติที่ประชุม : รับทราบ

### ๓.๓ เรื่องแจ้งจากรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการและบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

๓.๓.๑ สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มงานวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการและบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

นางสาววรัญญา อรุโณทยานันท์ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กลุ่มงานวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการและบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข มีงานดังต่อไปนี้

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| - งานบริการวิชาการ     | นำโดย นางสาวปัทมา ทองธรรมชาติ  |
| - งานวิจัย             | นำโดย นางสาววันนิตา รักษามาตย์ |
| - งานคลินิก            | นำโดย นางสาวปรีฉัตร ปักซี่     |
| - งานศูนย์ความเป็นเลิศ | นำโดย นายอุทัย ทับทอง          |
| - งานวิเทศสัมพันธ์     | นำโดย นางสาวณัฐณี จิตรประเวศน์ |

ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่ผ่านมาดำเนินการไปแล้วกว่า ๒๐ โครงการ ไม่รวมกิจกรรมย่อย ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมสร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยประมาณสองล้านหนึ่งแสนบาท และขอบคุณอาจารย์ที่มาร่วมเป็นวิทยากร หรือเป็นกำลังเสริมเช่น งานการเงิน งานพัสดุ งานแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งหากท่านใดมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะสามารถมาเสนอได้เลเยที่งานบริการวิชาการ ซึ่งงานบริการวิชาการจะเน้นเรื่องการหารายได้ และอีกประเด็นคือตามนโยบายของทางคณะ เช่น ชุมชนสุขภาวะ สบช.โมเดล ปฐมภูมิ

มติที่ประชุม : รับทราบ



๓.๓.๒ งานวิจัย

นางสาววิญญา อรุโณทยานันท์ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ท่านอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยที่จะตีพิมพ์ ตอนนี้สามารถเบิกงบประมาณค่าสนับสนุนการตีพิมพ์ได้แล้วแต่ต้องรอทางกลุ่มงานวิจัย ร่างระเบียบ และประกาศก่อน ซึ่งจะมีการชี้แจงรายละเอียดวงเงิน กติกา เพื่อให้เกิดความทั่วถึงกับอาจารย์ทุกๆ ท่านให้เพียงพอ และจะมีการผลักดันจากทีมงานวิจัยให้มีผลงานวิจัยมากขึ้น โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ

- กลุ่มเชี่ยวชาญ จะผลักดันให้ขอทุนภายนอก
- กลุ่มที่เคยทำวิจัยอยู่แล้ว ให้ขอทุนได้ที่อาจารย์อัญชลี อ่ำประสิทธิ์
- กลุ่มที่เริ่มทำวิจัย จะสนับสนุนให้มีพี่เลี้ยงคอยดูแลให้คำปรึกษา

โดยจะมีการสำรวจความต้องการและความพร้อมทั้งงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ในส่วนของงานคลินิกในปีที่ผ่านมา มีรายได้ประมาณหนึ่งแสนบาท จึงขอเชิญชวนอาจารย์เข้ารับบริการที่คลินิกซึ่งสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาได้ตามระเบียบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๔ เรื่องแจ้งจากรองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทุนบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง  
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๖.๑ วันคล้ายวันเกิดบุคลากร ประจำเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ พุณธนาวิวัฒน์กุล : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม จำนวน ๓ ราย และเดือนกันยายน จำนวน ๑๔ ราย จึงขอมอบบัตรอวยพรวันคล้ายวันเกิด และให้บุคลากรทุกท่านร่วมร้องเพลงอวยพร ดังนี้

เดือนสิงหาคม

- นายธนพนธ์ ทีเหล็ก วันที่ ๓ สิงหาคม
- นายพรชัย แซ่มตา วันที่ ๑๖ สิงหาคม
- นางสาวกาญจนา นิมสุนทร วันที่ ๒๔ สิงหาคม

เดือนกันยายน

- นางปฐिता มัณยานนท์ วันที่ ๒ กันยายน
- นางสาวฉลวยลัด มัณยานนท์ วันที่ ๓ กันยายน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ พุณธนาวิวัฒน์กุล วันที่ ๔ กันยายน
- นายเจษฎา น้อยงามเลิศ วันที่ ๔ กันยายน
- นายกันทา สุขเกษม วันที่ ๕ กันยายน
- นายยุรนันท์ เกิดผล วันที่ ๘ กันยายน
- นางสาวชลิตา ทองมั่ง วันที่ ๑๕ กันยายน
- นางสาวปฐมา จันทรพล วันที่ ๒๐ กันยายน
- นางพิชญ์วรา จันทรไย้ม วันที่ ๒๐ กันยายน

- นายพีระ ดีเลิศ
- นางสาวอัญชลี อ่ำประสิทธิ์
- นางสาวศิริโรรัตน์ ทองรอด
- นายอุทัย ทับทอง
- นายอนนต์ ละอองนวล

วันที่ ๒๕ กันยายน  
วันที่ ๒๕ กันยายน  
วันที่ ๒๖ กันยายน  
วันที่ ๒๘ กันยายน  
วันที่ ๒๙ กันยายน

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(นางสาวสุนันทา ปิ่นประดิษฐ์)  
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายสมเพิ่ม สุขสมบูรณ์วงศ์)  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ พุณธานิวัฒน์กุล)  
ผู้รับรองรายงานการประชุม